

คำคมสามก๊ก

***ภูมิของคนมิได้อยู่ที่ชาติกำเนิด แต่อยู่ที่คุณธรรมและความรู้ ถ้าจะแข่งภูมิกัน
ควรเอา สองสิ่งนี้มาแข่งกัน ถึงจะถือว่าเป็นความยุติธรรม***

จะฆ่าไก่ไม่ควรเอาเม็ดฆ่าโคมาฆ่า ทำการสิ่งใดควรให้เหมาะแก่การนั้น

***ชายชาติทหาร ยอมตายไม่เสียตามชีวิต ขอเพียงให้ขึ้นชื่อลือชาไว้เป็นพอ
การจะให้ภัยคน ก็ครั้งก็หนก็ให้ภัยได้ บางคนให้ภัยสิบครั้งไม่กลับตัว แต่เมื่อจะให้
ภัยกัน ไม่ต้องนับจำนวน***

***การดัดนิ้วมือเดียว ไม่ควรที่จะถกเถียงกันอ้ออิง สิ่งที่จะต้องจัดการภายในเวลา
อันรวดเร็ว ต้องจัดการอย่างรวดเร็วที่สุด หากปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน หรือแพร่พรายให้เขารู้
ทั่วกันไปหมด การนั้นก็สำเร็จไม่ได้***

***ยอมให้มีการละเมิดกฎหมาย เพียงสักคนคนหนึ่งและครั้งเดียว คนอื่นๆก็จะอ้างสิทธิ์
ทำบ้างและหลายครั้ง แม้ว่าการละเมิดกฎหมายจะไม่ดีก็ตาม***

*** นักสู้ไม่เคยยอมโชคชะตา ไม่ปล่อยให้ฟ้าดินเทพยดาเป็นผู้ลิขิตแต่ลิขิตเขียนชีวิต

ด้วยตนเอง***

การแก้แค้นก่อให้เกิดการแก้แค้น การให้อภัยก่อให้เกิดความรักความเมตตา

***ชีวิตควรรักษาไว้ทำประโยชน์ เมื่อยังไม่สมควรตาย ก็อย่าเร่งตายไป ต่อให้ถึง
ที่ตาย หรือถึงคราวตายเสียก่อน แล้วค่อยตายจึงเหมาะสม***

***เป็นธรรมชาติของแผ่นดิน ที่มีแต่ความสงบสุขมานาน จนระเริงหลงสุขกลับทำ
สิ่งชั่วร้ายของผู้คน ความทุกข์เตือนร้อนก็จะคืบคลานมาเป็นเบื้องต้น แล้วกลายมาเป็น
ประวัติศาสตร์อันชั่วร้ายของมนุษยชาติ***

***บ่าวที่ดี ย่อมรับใช้นายถวายเป็นชีวิต จงรักภักดีต่อนายมันคง ยามนายสุขก็
พลอยสำนึกด้วย ยามนายทุกข์ก็ร่อนรนกายใจ ส่วนนายที่ดีย่อมดูแลบ่าวให้สุขสบาย
รักษาบ่าวให้ปลอดภัย รักบ่าวเหมือนบุตรของตน***

***ความดีและความชั่ว สัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ทุกตัว ถ้าคนทำร้ายคนได้ไม่เดือดหน้า

คนนั้นเลวกว่าสัตว์***

*** เกิดเป็นคนต้องรู้จักอ่อนน้อม นางครึ่งก็ต้องรู้จักยอม เพื่อรักษาชีวิตไว้ สำหรับ
ทำดีที่ดียิ่งกว่า ระวัง! อย่าหักห้ามพรวดด้วยเขา***

*** เกิดเป็นชายชาติทหาร มีหรือจะคิดก่อกวนสงคราม คิดเป็นนักการเมือง
ก็ไม่ควรรบกวนการผ่าตัดโคลน***

*** ชีวิตใคร ๆ ก็รักและหวงแหน แต่สิ่งที่เหนือชีวิตนั่นคือธรรม ถ้าจะรักชีวิต
ก็จงรักความเป็นธรรมด้วย***

*** เกิดเป็นคนโน่นแผ่นดิน ถ้าเอาแต่พิเคราะห์เห็นผู้ใดมีบุญวาสนามาก
ก็เข้าไปนอนน้อมเป็นข้าด้วยหวังสุขสบาย โดยไม่พิจารณาถึงผิดถูกชีวิต จะมีตำแหน่งความ
เป็นคนที่ตรงไหน***

*** เป็นคนดีมีศีลธรรม คบค้าสมาคมกับโจรผู้ร้าย ใครเขาจะเชื่อถือว่าดี หลีกทั่วไป
มีว่า คนดีไปสู่คนดี คนชั่วไปหาคนชั่ว***

*** อะไรที่มันมีดี ให้รีบหาแสงสว่าง อย่าอยู่ในมุมมืดนาน ๆ มิฉะนั้นจะถึงความอับ จน***